

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Kính thưa quý vị bà con cử tri!*

Tôi tên là: **LÊ XUÂN TIẾN.**

Sinh ngày: 05/5/1979.

Quê quán: xã Hoàng Tân, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nơi cư trú hiện nay: xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; cử nhân Kế toán.

Chức vụ và đơn vị công tác đang đảm nhiệm: Phụ trách Kế toán – Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Chương trình hành động vận động tranh cử với tư cách là ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

*Kính thưa bà con cử tri!*

Được sự giới thiệu của Tỉnh ủy, hiệp thương giới thiệu của UBMTTQVN tỉnh và tín nhiệm giới thiệu của cán bộ, viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cử tri nơi cư trú ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với bản thân, và nhận thức rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

*Kính thưa các đồng chí, thưa bà con cử tri!*

Tôi sinh ra ở xã Hoàng Tân, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1984, tôi theo bố mẹ vào miền Nam, đi học, trưởng thành và sinh sống tại thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho đến hôm nay.

Năm 2005, tôi tốt nghiệp đại học và tham gia đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện Tỉnh Đoàn Bình Phước - Phân đội trưởng Phân đội trí thức trẻ tình nguyện xã Long Hà, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Năm 2007-2010, tôi là cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Năm 2010-2011, là cán bộ tổ chức phong trào - thông tin Phòng Tổ chức phong trào, chính sách phát triển hợp tác xã Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. Năm 2012-2014, là cán bộ hỗ trợ - tư vấn Phòng Kế hoạch và Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. Năm 2015-2016, Trưởng phòng Kế hoạch và Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. Năm 2017-2018, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Trong quá trình công tác đi cơ sở và tiếp cận thực tế tại địa phương, bản thân nhận thấy: Bình Phước là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh

tế trọng điểm phía Nam; là cửa ngõ, cầu nối của vùng Đông Nam bộ với Tây Nguyên và Campuchia; đang là điểm đến lý tưởng và môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với hàng loạt chính sách mở, ưu đãi và thông thoáng. Tỉnh có tài nguyên phong phú, quỹ đất sạch dồi dào, giao thông thuận tiện, nguồn nhân công giá rẻ, đồng thời là vựa rón cây công nghiệp và hàng nông sản... đã và đang là thế mạnh “hút” nhà đầu tư. Trong đó, thị xã Phước Long được đánh giá là nơi có tiềm năng khai thác sử dụng đất phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp.

Vấn đề cử tri đang quan tâm nhất hiện nay, đó là tình hình biến đổi khí hậu do tác động của hiện tượng El Niño, hạn hán kéo dài, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp chưa ổn định (phân bón, thuốc trừ sâu, cây, con giống...) chưa đảm bảo chất lượng. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được người tiêu dùng quan tâm như các chất cấm trong chăn nuôi, chất bảo quản thực phẩm, chất tăng trưởng cây trồng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Việc sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ chưa sản xuất theo hướng hàng hóa, giá cả nông sản còn thấp vì chất lượng sản phẩm chưa cao.

Nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở; qua đó, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX trong nền kinh tế quốc dân.

Toàn tỉnh hiện có 197 hợp tác xã đang hoạt động (gồm: 166 hợp tác xã nông nghiệp, 19 hợp tác xã giao thông vận tải, 4 hợp tác xã thương mại, 1 hợp tác xã xây dựng, 4 quỹ tín dụng nhân dân, 2 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và 1 hợp tác xã môi trường), với tổng số 10.083 thành viên, 981.129.894.000 đồng vốn điều lệ, số lao động làm việc trong các hợp tác xã là 6.775 người. 1 liên hiệp hợp tác xã với số thành viên tham gia 4 hợp tác xã: tổng số thành viên là 296 người, số lao động làm việc trong các hợp tác xã là 461 người. Trong đó, số lao động là thành viên của 4 hợp tác xã là 243 người và 4.000 triệu đồng vốn điều lệ. HTX thành lập để liên kết tương trợ nhau sản xuất, vay vốn, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm; hoạt động hiệu quả sẽ làm tốt vai trò đầu mối kết nối các thành viên với thị trường.

Trở thành người đại biểu HĐND vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn đối với mỗi ứng cử viên. Vì vậy, tôi mong muốn được bà con cử tri tin tưởng và ủng hộ, để tôi có cơ hội được đồng hành cùng bà con trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Nếu được bà con cử tri tin nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND, tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cơ quan Nhà nước hữu quan ở địa phương giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND; nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức; bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri.

Với cương vị là cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, bản thân sẽ cùng tập thể lãnh đạo, viên chức của đơn vị luôn đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc; đề xuất các nội dung, giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong xây dựng nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND, thẩm tra, xây dựng và ban hành nghị quyết. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc tiếp nhận, tổng hợp các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân và các ý kiến của cử tri để báo cáo, đề xuất kịp thời với Thường trực HĐND chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu làm rõ và trả lời sớm nhất cho Nhân dân theo luật định. Trường hợp các cơ quan không trả lời hoặc trả lời không thỏa đáng thì nội dung đơn thư đó sẽ được nêu chất vấn tại các kỳ họp, các hội nghị giao ban của HĐND và các cuộc hội họp khác cho tới khi vấn đề được làm rõ.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phước Long đã tạo điều kiện cho tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với bà con cử tri.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

***Xin chân thành cảm ơn!***